



THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC



THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐỐI TÁC

Năm 2023, toàn cầu đang dần bước qua đại dịch Covid-19, những ngày đầu năm 2023 kinh tế Việt Nam đã chuyển mình sang một trang mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát. Những tưởng các nguyên nhân khách quan đã bị hạn chế nhưng chiến tranh Nga – Ukraina vẫn không ngừng xung đột, nền kinh tế rơi vào lạm phát, rủi ro và đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 nói riêng.

Trong khó khăn và thách thức, NT2 vẫn xác định mục tiêu, “quản trị biến động” vượt qua khó khăn đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cao để CBCNV cùng phấn đấu. Chúng tôi tin rằng: Nguồn điện NT2 vẫn tỏa sáng, giá trị NT2 bền vững qua 16 năm, chúng tôi cùng nhau sát cánh để xây dựng công ty phát triển. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng các phòng/ban/phân xưởng vận hành, mỗi người một cương vị, đều mang đến giá trị, góp phần vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định, tin cậy, an toàn và mang lại lợi ích kinh tế cho công ty, cổ đông và đóng góp ngân sách nhà nước.

Thành quả của một năm nỗ lực, phấn đấu được thể hiện qua các con số, các mốc sự kiện ấn tượng của NT2 trong năm 2023. Đó là sự quyết tâm miệt mài làm việc ngày đêm để hoàn thành đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100k EOH; Đàm phán ký thành công hợp đồng bảo trì sửa chữa định kỳ dài hạn (LTMA) khối thiết bị chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100K EOH tiếp theo với Siemens. Đó là nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV sản xuất kinh doanh hiệu quả. Năm 2023 tuy sản lượng điện chỉ đạt 2,89 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 6.691,81 tỷ đồng nhưng NT2 vẫn về đích đúng hẹn với lợi nhuận sau thuế đạt 495,79 tỷ đồng, vượt kế hoạch 4,67%. Ban Lãnh đạo NT2 nhận diện các biến động, chủ động bám sát tình hình hệ thống điện, nắm bắt thông tin thị trường điện kịp thời để lập kế hoạch vận hành, sản xuất kinh doanh. NT2 có phương án chào giá đảm bảo vận hành tối ưu, hiệu quả và gia tăng sản lượng điện phát khi giá thị trường cao để đảm bảo lợi nhuận cho công ty và cổ đông.

Một năm biến động không ngừng khi nguồn khí tự nhiên cung cấp cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tiếp tục suy giảm mạnh, sản lượng điện (Qc) huy động thấp, sự gia tăng nguồn năng lượng tái tạo đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Minh chứng rõ nét hơn khi nhà máy ngừng hoạt động trong thời gian dài để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ; biến động, thách thức chỉ là dấu mốc để NT2 bật tăng sau thời kỳ đại tu nhà máy với công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tăng 18 MW so với trước đại tu, các tổ máy được thay thế, sửa chữa như mới. Năm 2023, công tác vận hành nhà máy đảm bảo ổn định, tin cậy, các tổ máy luôn khả dụng theo thị trường. Định kỳ, công ty tổ chức các hội thảo rà soát kế hoạch, chi phí và đánh giá tình thực tế để kịp thời điều chỉnh các phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường luôn được đề ra hàng đầu, kiểm soát không để xảy ra sự cố nào. Đặc biệt, công ty nghiêm túc thực hiện tiết giảm chi phí, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí nhằm đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 lên đến 56,6 tỷ đồng. NT2 hoàn thành chi trả 25% cổ tức năm 2022 cho cổ đông tương ứng với giá trị 719,69 tỷ đồng. Bên cạnh sản xuất kinh doanh bền vững, tập trung vào giá trị cốt lõi, NT2 luôn có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cụ thể: Năm 2023, đóng góp ngân sách nhà nước 280,6 tỷ đồng và thực hiện an sinh xã hội hơn 760 triệu đồng. Cho đến nay, NT2 đã sản xuất được hơn 54 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia. Quản trị biến động tốt, giúp NT2 vượt qua được những rào cản trong năm qua và có nhiều thành tựu. Năm 2023, NT2 được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững, Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp sáng tạo và kinh doanh hiệu quả. Là đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán, NT2 đặc biệt chú trọng công tác công bố thông tin, minh bạch thông tin và nhiều năm liền NT2 đạt chuẩn công bố thông tin do Vietstock và các định chế tài chính đánh giá. Năm 2023, NT2 lọt vào vòng chung khảo Doanh nghiệp niêm yết – Hạng mục Báo cáo thường niên.



NT2, chúng tôi – những người sản xuất điện, cần trọng an toàn trong sản xuất, nhạy bén với thị trường điện cạnh tranh. Chúng tôi tự hào vì một tập thể đoàn kết, đội ngũ nhân lực vững vàng, không ngừng nỗ lực, vươn lên mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Với những kết quả đã đạt được, một lần nữa khẳng định vị thế và thương hiệu NT2 trên thị trường điện cũng như thị trường chứng khoán. Dù thị trường nhiều biến động, tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên NT2 đoàn kết, đồng lòng cố gắng hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2024, tình hình tài chính kinh tế thế giới suy thoái tiếp tục kéo dài khi xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung Đông ngày càng leo thang, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. NT2 tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức bởi những yếu tố khách quan của thị trường, chính sách vĩ mô, cơ chế của ngành để quản trị biến động, thích nghi, thay đổi phù hợp trong tình hình mới. Tập thể NT2 đồng lòng, cùng nhau phấn đấu đảm bảo Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vận hành ổn định, an toàn. Đồng thời, kiểm soát tốt định mức kỹ thuật, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học kỹ thuật để góp phần vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. NT2 tiếp tục bám sát thị trường điện cạnh tranh, chuẩn bị các điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh phù hợp với từng giai đoạn. Trong tình hình mới có nhiều biến động, sự tin tưởng và đồng hành của Quý cổ đông/nhà đầu tư luôn là nguồn động lực khích lệ để tập thể NT2 tự tin vượt qua khó khăn, xây dựng công ty ngày càng phát triển hơn.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Lãnh đạo công ty, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc bình an, hạnh phúc đến Quý cổ đông/nhà đầu tư và các đối tác.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HĐQT

UÔNG NGỌC HẢI

GIÁM ĐỐC

NGÔ ĐỨC NHÂN